

หนังสือให้ความยินยอมสำหรับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุดในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญ และ เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ อาจรวมถึง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานภาพสมรส เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ไอทีไลน์ รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หมายเลขไอพีแอดเดรส แม็กแอดเดรส หรือไอดีคูกี้ หรือข้อมูลอื่นใดที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตามวัตถุประสงค์ที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้เท่านั้น ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยมิได้รับการอนุญาตจากท่านก่อน

การเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อประกอบการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับท่านในฐานะ ผู้มาติดต่อ ผู้เข้าร่วมงาน/อบรม ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องดังที่ปรากฏในตาราง ซึ่งบางครั้งอาจเป็นการปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

วัตถุประสงค์ในการใช้	ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ระยะเวลา
เพื่อใช้ในการจัด Webinar ของบริษัทฯ	ชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน, ตำแหน่ง, รู้จักจากช่องทางไหน	10 ปี เมื่อมีอายุเกินเกินกว่าเวลาที่กำหนดจะถูกดำเนินการทำลาย
เพื่อส่งเสริมการขาย	ชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน, ตำแหน่ง	3 ปี เมื่อมีอายุเกินเกินกว่าเวลาที่กำหนดจะถูกดำเนินการทำลาย
เพื่อติดต่อกลับจากหน้าเว็บ esrith.com	ชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน, ตำแหน่ง, วัตถุประสงค์ในการติดต่อ	10 ปี เมื่อมีอายุเกินเกินกว่าเวลาที่กำหนดจะถูกดำเนินการทำลาย
เพื่อติดต่อกลับสำหรับ นำเสนอ หลังจบงาน Webinar/สัมมนา	ชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน, ตำแหน่ง, รายละเอียดสิ่งที่สนใจให้ติดต่อกลับ	10 ปี เมื่อมีอายุเกินเกินกว่าเวลาที่กำหนดจะถูกดำเนินการทำลาย

วัตถุประสงค์ในการใช้	ระบุประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	ระยะเวลา
เพื่อการจัดอบรม	ชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน, ตำแหน่ง, แผนก	10 ปี เมื่อมีอายุเกินเกินกว่าเวลาที่กำหนดจะถูกดำเนินการทำลาย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนจะป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้โดยพลการ ซึ่งอาจจะมีการเปิดเผยข้อมูล หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้น ๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือตามคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้แก่

หน่วยงานที่อาจถูกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจถูกเปิดเผย	เหตุแห่งการเปิดเผย
หน่วยงานในเครือ CDG Group	ชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน	สนับสนุนการขาย
บริษัท Partner	ชื่อ-สกุล, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์, ชื่อหน่วยงาน	สนับสนุนการขาย

บริษัทฯ จะเคร่งครัดไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากท่าน

สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของท่านโดยใช้ความเป็นเจ้าของของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

1. สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม
2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิ ขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ หรือ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

3. สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน
4. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดำเนินการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
5. สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
6. สิทธิขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ และทำให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
7. สิทธิในการขอถอนความยินยอม ซึ่งท่านสามารถใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยท่านสามารถแจ้งมายังสถานที่ติดต่อ หรือวิธีการติดต่อที่บริษัทฯ แจ้งท่านไว้ในหนังสือฉบับนี้

สถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ

ในกรณีที่ท่านต้องการความช่วยเหลือจากบริษัทฯ หรือ หากมีข้อสงสัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของท่าน สามารถติดต่อสอบถามผ่านทางช่องทางที่กำหนดไว้ ดังนี้

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่อยู่ 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-678-0200

อีเมล: dpo@cdg.co.th

การขอยินยอมเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ขอทราบคุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลเพื่อให้มั่นใจว่าท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามที่กฎหมายกำหนด

โดย ผู้ให้ข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ขอความยินยอมมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ให้ข้อมูลเป็นเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
2. กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นผู้เยาว์มีอายุไม่เกิน 10 ปีหรือผู้กพันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทน
3. กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้อนุบาลที่มีอำนาจกระทำการแทนคนไร้ความสามารถ
4. กรณีเจ้าของข้อมูลเป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ให้ข้อมูลคือผู้พิทักษ์ที่มีอำนาจ กระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ